

# Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội thời kỳ mới

PHẠM XUÂN HÙNG

*TS, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam*

*Thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức một cách chặt chẽ và khoa học từ trung ương đến cơ sở, trong đó tổ chức cơ sở đảng có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội là một trong những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.*

**Đ**ảng bộ Quân đội là bộ phận quan trọng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt"<sup>(1)</sup>. Đảng ta khẳng định: "Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở"<sup>(2)</sup>. Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội có ý nghĩa rất quan trọng góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và đủ sức hoàn thành tốt mọi

nhiệm vụ được giao. Do đó, vấn đề cơ bản, xuyên suốt trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là nhân tố chủ quan, bao gồm: kiến thức, sự hiểu biết, trình độ, năng lực và khả năng tư duy, kinh nghiệm lãnh đạo gắn với những nhiệm vụ, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cơ quan, đơn vị. Sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là sức mạnh tổng hợp, bao gồm: tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tính khoa học và hiệu quả trong các hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ, chi bộ

và đơn vị. Đây là nội dung cơ bản của tính đảng.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là một chỉnh thể thống nhất, quan hệ biện chứng với nhau; mặt nọ là tiền đề, điều kiện của mặt kia, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng, củng cố và phát triển của mỗi mặt. Một tổ chức cơ sở đảng không thể có năng lực lãnh đạo tốt mà sức chiến đấu lại không cao và ngược lại.

Thực tiễn trong những năm qua, quán triệt và

(1) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 2, tr 210

(2) *Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 34



thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quân sự Trung ương, các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đã được củng cố, kiện toàn ngày càng vững chắc, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và bảo đảm chất lượng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống của tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên; bảo đảm tính đúng đắn và thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có chuyển biến bước đầu theo hướng tích cực và hiệu quả. Các tổ chức cơ sở đảng đều nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chuyển biến tiến bộ về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, lãnh đạo cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất khác. Giữ vững và củng cố đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Phong cách lãnh đạo có đổi mới theo hướng dân chủ, sát thực tế. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ; đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ trì cơ bản đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội, các tổ chức cơ sở đảng cũng còn bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ; chất lượng xây dựng ở một số đảng bộ, chi bộ chưa vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế, thể hiện ở việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa vào tình hình cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện, kiểm tra chưa thật tốt. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi chưa thật bảo đảm; tính chiến đấu chưa thật cao; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và giải quyết các mối quan hệ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ vẫn là khâu yếu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đủ bản lĩnh, kiến thức cần thiết để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Bên cạnh đó, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên chưa được phát huy tốt (kể cả cấp ủy viên và cán bộ chủ trì). Đặc biệt, việc phân tích, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên còn chưa làm đúng quy trình, chưa thực chất, biểu hiện nể nang, hình thức và coi trọng thành tích vẫn là phổ biến. Hiện tượng quan liêu, hành chính, xa thực tế, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu trung thực, nói nhiều làm ít... vẫn còn tồn tại. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, một số tổ chức cơ sở đảng thiếu nhạy bén về chính trị, chưa tích cực đổi mới nội

dung, hình thức, phương pháp hoạt động, tác phong công tác nên khả năng quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và đấu tranh với các chiều hướng tiêu cực từ cơ sở còn hạn chế.

Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, trong đó cần tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

*Một là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động cụ thể của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.*

Mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng có đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Các nội dung bổ sung, hoàn thiện phải phản ánh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, bảo đảm cho các tổ chức cơ sở đảng hoạt động đúng với Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của từng cơ sở. Các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội cần thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư, đồng thời cần chú trọng lãnh đạo tốt các nhiệm vụ có tính đặc thù. Ở đơn vị chiến đấu, phải lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính

quy, rèn luyện kỷ luật. Ở các cơ quan phải lãnh đạo nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra. Ở các học viện, nhà trường, đơn vị nghiên cứu, phải lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy, học, nghiên cứu khoa học. Ở các đơn vị, cơ quan quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính phải lãnh đạo nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý sử dụng, bảo quản.

**Hai là, chấn chỉnh nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; thực hiện tốt việc phân công và kiểm tra công tác của đảng viên.**

Sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ phải quán triệt tư tưởng "Tiếp tục cải tiến cách ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng". Nghị quyết phải ngắn gọn, rõ ràng, tạo thuận lợi trong triển khai tổ chức thực hiện. Nội dung lãnh đạo phải cụ thể bằng các chương trình hành động, thể hiện sự quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ sở. Đó chính là biểu hiện tập trung năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, phải có công tác chuẩn bị chu đáo, cụ thể; đánh giá khách quan tình hình mọi mặt, xác định chính xác các vấn đề cần tập trung lãnh đạo và giải quyết trong từng thời gian. Trong sinh hoạt cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thống nhất cao về chủ trương và các biện pháp lãnh đạo, phân rõ chức năng lãnh đạo của tập thể với trách nhiệm của cá nhân phụ trách. Mọi đảng viên trong đảng bộ, chi bộ,

ngoài cương vị chính quyền phải được phân công công tác theo trách nhiệm đảng viên.

**Ba là, tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là về phẩm chất đạo đức và lối sống.**

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết và chủ yếu cũng được thể hiện thông qua năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần thường xuyên tăng cường giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên về mọi mặt, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên phải luôn luôn gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên, hướng dẫn gia đình cùng thực hiện. Muốn vậy, cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nắm vững và thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo; Điều lệnh kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quy định "Về những điều đảng viên không được làm"; lãnh đạo chặt chẽ, duy trì thành nền nếp; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

**Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tinh chiến đấu của tập thể cấp ủy, các cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy, chi bộ.**

Phải thường xuyên kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư

đảng bộ, chi bộ cơ sở đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và có cơ cấu hợp lý. Có kế hoạch tập trung bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ kiến thức, năng lực trí tuệ, năng lực chỉ đạo thực tiễn và tinh chiến đấu cao. Trong tình hình mới, cần tập trung bồi dưỡng về lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nhiệm vụ cách mạng; nhiệm vụ chính trị của quân đội; khoa học - nghệ thuật quân sự và khoa học xã hội nhân văn quân sự. Thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo, nắm vững tình hình, sự chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết nhanh, sớm ngay từ cơ sở, tránh để lan rộng, kéo dài gây hậu quả xấu.

**Năm là, làm tốt việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của trên.**

Phải thật sự lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, kết quả phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên để phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng một cách khách quan, chính xác. Qua phân tích, phải chỉ rõ được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; từ đó có nội dung, biện pháp cụ thể phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, làm chuyển biến thực sự tình hình ở cơ sở. Kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện hữu khuynh, né tránh, thiếu trách nhiệm. Xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền và kỷ luật quân đội. □